



ที่ สพ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๕๒๖

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในระดับพื้นที่ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยพิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่ละกรณี และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด) และระดับอำเภอ/ท้องถิ่น (ทีม Admin อำเภอ/ท้องถิ่น) และให้กำกับและติดตามผลการดำเนินการการสร้าง การรับรู้สู่ชุมชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่นตามที่กำหนด

จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ มาเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนผ่านช่องทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย รวมทั้งช่องทางการเผยแพร่อื่น ๆ โดยให้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในระดับพื้นที่ได้รับรู้ข่าวสารให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้ประสานผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และผู้ดูแลหอกระจายข่าว ให้ดำเนินการรับสัญญาณออกอากาศรายการ “ข่าวสารนำรัฐสู่ชุมชน” ความยาว ๒ - ๓ นาที จากสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งออกอากาศหลังเคาร์พวงชาติ เวลา ๐๘.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน รายละเอียดขอให้ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี www.suphanburilocal.go.th

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพทธี ศรีโกศล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการ...
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ - ๓๕๕๓ - ๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๑